

เกาหลีใต้เตรียมจัดมหกรรม 2019 Anti-Aging Expo ที่เมืองชางวอน จังหวัดคยองซังใต้



งานมหกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม ที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการชางวอน (CECO)

มหกรรม 2019 Anti-Aging Expo (AAGE2019) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดธุรกิจหลักของจังหวัดคยองซังใต้อย่าง 'The future 50 years of Gyeongnam' ตั้งแต่ปี 2014 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการชางวอน (CECO) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน จนถึงวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม บริเวณฮอลล์ 1 และ 2

มหกรรมดังกล่าวมีขึ้นเป็นปีที่ 5 แล้วในปีี้ โดยจะจัดแสดงผลการดำเนินธุรกิจด้านการชะลอวัยของเมืองชางวอน และจังหวัดคยองซังใต้ ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นชั้นนำด้านการแพทย์แผนตะวันออก เช่น เมืองกอซาง เมืองฮัมยาง เมืองซันซอง และเมืองกิมเฮ และเมืองยางซัน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิชาการแพทย์ของพวกเขา จะเข้าร่วมงานในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรม พร้อมความเชี่ยวชาญจากการดำเนินการโปรแกรมการชะลอวัย

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพเกาหลี (KHIDI) ให้การสนับสนุนธุรกิจ มหาวิทยาลัย และสถาบันของรัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมราว 100 แห่ง พร้อมกับเปิดบูธประมาณ 400 จุด ที่ สอดคล้องไปกับธีมความงาม การแพทย์ อาหารเพื่อสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบ B2B ด้านชะลอวัยและส่งเสริมสุขภาพ และธุรกิจแบบ B2C ด้านประสบการณ์ชีวิตและวัฒนธรรม

เหล่าผู้ซื้อจากต่างประเทศ เช่น จีนและเวียดนาม จะมีโอกาสปรึกษากับเหล่าผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัทด้านการชะลอวัย ความงาม การแพทย์ และการดูแลสุขภาพ รวมถึงสัมผัสกับโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และการ ตรวจสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล

สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ มีทั้งการบรรยายจากดร.โอ ฮัน-จิน จากศูนย์การแพทย์อีลจี เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อการ ชะลอวัย และการบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์ลิ้ม กยอง-ชุก จากคณะอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยชวอน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากรายการ 'Healthy Table'

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้อื่น ๆ อีกมากมายเตรียมพร้อมสำหรับผู้เข้าชม ตั้งแต่การป้องกันภาวะสมองเสื่อม ไปจนถึงการเลิกสูบบุหรี่ และการทำ CPR สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม การสัมมนา และการบรรยาย ได้ ที่ www.aage.co.kr หรือติดต่อสำนักงานใหญ่ โทร: 055-265-6401

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20191106/2634131-1>

คำบรรยายภาพ - มหกรรม 2019 Anti-Aging EXPO